

Giám sát chặt chẽ

Có thể thấy một số năm trở lại đây tình trạng lạm thu tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được hạn chế bởi một mặt các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý có sự chấn chỉnh kịp thời, hiệu trưởng các trường đã quán triệt quyết liệt việc thu - chi. Mặt khác, cơ sở vật chất trường lớp đã nhận được đầu tư từ ngân sách nhà nước nên các trường gần như không phải thực hiện khoản thu nào có thể bị lợi dụng để lạm thu... Tuy nhiên, khoản thu để xây ra lạm thu nhất lại do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra kêu gọi đóng góp. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, nhất là việc lợi dụng danh nghĩa cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số văn bản quan trọng khác. Cùng với đó, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các khoản thu. Đặc biệt, xem xét, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng

CHỐNG LẠM THU TẠI TRƯỜNG HỌC

Hiếu đưng, làm đưng, công khai, minh bạch

(Tiếp theo và hết)

KỶ 3: MINH BẠCH, QUYẾT LIỆT TỪ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Một trong những nguyên nhân khiến lạm thu chưa được giải quyết dứt điểm đó là do sự thiếu minh bạch, chưa cụ thể hóa các khoản thu, chi trong nhà trường và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Điều đó khiến không ít phụ huynh không phân biệt được đâu là khoản thu bắt buộc, đâu là khoản tự nguyện. Để chấn chỉnh lạm thu và phòng, chống "tái phát", đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ người đứng đầu.

lạm thu tại cơ sở giáo dục do mình quản lý.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Hiến, các cơ sở giáo dục đang khẩn trương phối hợp với các tổ chức tin cậy, tổ chức trung gian thanh toán, các đơn vị liên quan để triển khai việc thu học phí, giá dịch vụ tuyển sinh, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thực hiện thu - chi tài chính giữa phụ huynh học sinh và nhà trường bằng giao dịch điện tử cũng nhằm công khai, minh bạch các khoản thu, hạn chế lạm thu.

Tại Tiên Hải, qua việc kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã kịp thời nhắc nhở một số trường thực hiện đúng quy trình theo các văn bản hướng dẫn, trong đó đặc biệt chú trọng việc công khai các khoản thu và thực hiện thủ tục khi có sự đồng ý nhất của 100% phụ huynh học sinh, bảo đảm nguyên tắc



Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non Nam Thanh (Tiền Hải) không kêu gọi đóng quỹ hội phụ huynh.

thu đúng và chỉ đúng mục đích. Đối với việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục có nhu cầu thực hiện đúng các bước theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phòng giao trách nhiệm cho lãnh đạo và

chuyên viên phụ trách cấp học đến kiểm tra, thẩm định và tham mưu phê duyệt khi đủ điều kiện. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Đến thời điểm này, chưa có trường nào trên địa bàn huyện nộp hồ sơ xin thực hiện xã hội hóa giáo dục. Đối với các khoản thu

do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra kêu gọi đóng góp, chúng tôi yêu cầu các trường báo cáo Phòng, bao gồm cả biên bản làm việc, dự trù kinh phí chi và các bước thực hiện thu theo đúng Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Qua kiểm tra tình hình thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học,

ban đại diện cha mẹ học sinh tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện không được định hướng đúng đắn sẽ tạo điều kiện cho ban đại diện cha mẹ học sinh thu - chi các khoản không hợp lệ dưới hình thức tự nguyện, xã hội hóa.

Ngăn ngừa tái phát "bệnh" lạm thu

Mặc dù ngành giáo dục đã có nhiều chỉ đạo để khắc phục tình trạng lạm thu nhưng thực tế không dễ "điều trị căn bệnh" này. Vẫn có những trường hợp thu - chi sai quy định gây bức xúc trong xã hội. Điều đó cho thấy, khi những "đầu tàu" không gương mẫu, không thực hiện đúng nguyên tắc thu - chi thì chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu. Chính vì vậy, việc chống lạm thu cần bắt đầu và quán triệt quyết liệt từ người đứng đầu. Nếu hiệu trưởng, ban giám hiệu thiếu nghiêm túc sẽ không thể nhắc nhở được giáo viên

thực hiện đúng quy định. Mặt khác, khi giáo viên không được định hướng đúng đắn sẽ tạo điều kiện cho ban đại diện cha mẹ học sinh thu - chi các khoản không hợp lệ dưới hình thức tự nguyện, xã hội hóa.

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết: Yêu cầu thực hiện đúng quy chế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường cũng là một cách để giảm lạm thu. Kiên quyết không để tình trạng ban đại diện đứng ra thu hoặc trường "nhờ" thu giúp. Tất cả các khoản thu đều phải thông qua các bước: Hốp, công khai, tiếp thu ý kiến phản hồi và trả lời đầy đủ, cụ thể, đặc biệt không được né tránh khi cha mẹ học sinh hoặc dư luận xã hội phản hồi. Tại huyện Thái Thụy, chúng tôi yêu cầu hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu xảy ra tình trạng lạm thu hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh thu - chi không đúng quy định. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh và nhân dân biết được khoản thu nào bắt buộc, khoản thu nào thỏa thuận.

Tại thành phố Thái Bình, UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng quyết liệt trong chấn chỉnh thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Ngoài việc ban hành

các văn bản, chúng tôi còn tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các khoản thu. Bên cạnh đó, khi nhận được ý kiến phản hồi của cha mẹ học sinh hoặc người dân về việc thu không đúng quy định của cơ sở giáo dục, lãnh đạo Phòng đã trực tiếp đến cơ sở giáo dục để nắm bắt, kiểm tra. Qua đó cho thấy hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện thu theo đúng quy định, tuy nhiên ban giám hiệu một số cơ sở giáo dục chưa nắm bắt được hết các khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh lập đứng ra kêu gọi, vì vậy chưa có hình thức nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, do đó vẫn còn những ý kiến phản hồi của cha mẹ học sinh. Đối với những cơ sở giáo dục trên, chúng tôi đã nhắc nhở ban giám hiệu, nhất là hiệu trưởng phải sát sao hơn nữa trong việc giám sát, hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu theo đúng Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2022 - 2023 đã bắt đầu được hơn 1 tháng, tháng 10 là thời điểm nhiều trường đang thực hiện các khoản thu. Để mỗi người dân đặt trọn niềm tin vào các cơ sở giáo dục, cùng với quản lý tốt việc thu - chi các khoản thu rất cần sự giám sát chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các cấp. Có như vậy, lạm thu mới có thể giải quyết dứt điểm.

NHÓM PHỎNG VẤN

THỊ ĐUA YÊU NƯỚC

ĐÔNG HƯNG

Thu hút đầu tư, tạo đà phát triển công nghiệp



Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú.

Là một trong những địa phương có số lượng cụm công nghiệp (CCN) đa quy hoạch nhiều nhất tỉnh, vì vậy, huyện Đông Hưng có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp. Việc đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các CCN là nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đặt ra trong thời gian tới để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Sau một thời gian dài đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, ông Fu Hao Kang người Đài Loan đã quyết định đầu tư xây dựng nhà xưởng trong CCN Đông La (Đông Hưng). Ông Fu Hao Kang cho biết: Tôi chọn đầu tư vào CCN Đông La vì đây là CCN mới thành lập, diện tích rộng, nằm cạnh quốc lộ 10, giao thông thuận lợi; nguồn lao động dồi dào, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, tay nghề cao. Thủ tục thuê đất, triển khai dự án nhanh gọn, thông thoáng. Cơ chế, chính sách tốt. Ông Fu Hao Kang đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để may hàng thể thao xuất khẩu sang Mỹ. Do vậy, Công ty May KenRich do ông làm giám đốc mới có 5 chuyên đi vào hoạt động với 150 công nhân nhưng mỗi năm đạt doanh thu 14 - 15 tỷ đồng, lương

bình quân của công nhân 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Sang năm 2023, Công ty sẽ đầu tư xây dựng tiếp nhà xưởng rộng trên 3.000m², tạo việc làm cho khoảng 300 lao động. Chị Nguyễn Thị Nết, công nhân Công ty May KenRich chia sẻ: Tôi vào làm tại Công ty từ giữa năm 2021. Ở đây lương cao, mọi chế độ đầy đủ theo quy định, môi trường làm việc rất thoải mái, lãnh đạo Công ty thân thiện, quan tâm tới đời sống người lao động.

Đến nay, huyện Đông Hưng có 7/9 CCN đã đi vào hoạt động, thu hút được trên 130 dự án vào đầu tư và đăng ký đầu tư, trong đó 104 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.600 tỷ đồng, tổng vốn thực hiện gần 3.540 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2022, có 22 dự án đăng ký đầu tư với số vốn trên 650 tỷ đồng. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài chọn Đông Hưng để đầu tư sản xuất, kinh doanh bởi tỉnh, huyện đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách "trái tim mở" thu hút nhà đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe và kịp thời tháo

gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Mạnh Duân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú chia sẻ: Trước đây Công ty sản xuất ở khu dân cư rất khó khăn về giao thông, không thể tăng ca, mở rộng sản xuất vì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Khi chuyển vào CCN được các sở, ngành, huyện Đông Hưng, nhà đầu tư hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Công ty cũng thu hút được thêm một số lao động có tay nghề, sử dụng thành thạo các loại máy móc hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng, đem lại nguồn thu lớn hơn so với khi hoạt động ở khu dân cư. Chị Nguyễn Thị Trang, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại bảo hộ lao động Lan Phú phấn khởi cho biết: Doanh nghiệp về đây thuận lợi nhiều, từ nhà đến Công ty cũng gần, công việc, chế độ, quyền lợi dành cho công nhân ổn định hơn.

9 tháng đầu năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu và hoạt động sản xuất, kinh doanh

tại các CCN của huyện Đông Hưng vẫn đạt gần 4.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 12.000 lao động, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy các CCN trên địa bàn huyện chưa cao, mới đạt 54%. Cá biệt, có CCN đã triển khai nhiều năm song tỷ lệ lấp đầy còn thấp như: CCN Mê Linh (6,8%), CCN Nguyễn Xá (27,62%), CCN Đông Các (34,92%)... Theo ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên nhân của hạn chế trên là do phần lớn các CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng; ngân sách cấp đầu tư hạ tầng chưa được quan tâm đầu tư kịp thời; có một số nhà đầu tư hạ tầng trông chờ vào nhà đầu tư thứ cấp, không tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các CCN, thời gian tới, huyện Đông Hưng tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ; cùng nhà đầu tư hạ tầng kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên những doanh nghiệp có công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn. Ông Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Các nhà đầu tư hạ tầng đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chúng tôi cùng các sở, ngành đơn đốc họ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo. Huyện cam kết tiếp đón nhà đầu tư, bám sát, đón đầu tiến độ triển khai. Để xuất các sở, ngành và UBND tỉnh rút giấy phép đầu tư với các nhà đầu tư không thực hiện theo tiến độ đã cam kết để kêu gọi nhà đầu tư khác.

Việc phát triển các CCN với mục tiêu thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao, tiến công sẽ tạo đà cho phát triển công nghiệp nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn huyện.

THU HIỀN

Em Đào Thị Liên, sinh năm 2009, quê ở xã Vũ Văn, hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Việt Thuận (Vũ Thư). Mẹ của Liên mất cách đây 5 năm khi em mới học lớp 3, bố bị bệnh tâm thần, chị gái mắc bệnh trầm cảm. Khi mẹ mất, ông ngoại đã cao tuổi phải nuôi cả hai chị em. Thấy hoàn cảnh của Liên rất khó khăn, năm 2017, chị Bùi Thị Tươi (sinh năm 1974), thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận đã nhận con với chồng và quyết định đón em về nhà mình để chăm sóc, nuôi dạy. Thu nhập của hai vợ chồng còn hạn chế, lại nuôi 2 con ăn học nhưng gia đình chị Tươi vẫn luôn dành điều kiện vật chất, tinh thần tốt nhất có thể để Liên được học tập, phát triển như bạn bè. Từ có bé 9 tuổi ốm yếu, tâm lý luôn hoang loạn, nhút nhát, sau 5 năm được chị Tươi nuôi dưỡng, yêu thương, giờ đây Liên đã tự tin hòa nhập cùng các bạn, đạt học sinh tiên tiến. "Mẹ Tươi tuy không sinh ra em nhưng là người mẹ thứ hai, chu mung, đùm bọc em. Mẹ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy bảo em điều hay lẽ phải. Em biết ơn mẹ đã cho em một gia đình trọn vẹn, một hy vọng về tương lai tươi sáng" - Liên xúc động chia sẻ.

Hai chị em Vũ Minh Châu (sinh năm 2009) và Vũ Minh Tuệ (sinh năm 2010) ở thôn Việt Phong, xã Tân Lập mô côi bố, mẹ bỏ đi. Thương cháu, cụ nội và một bà cô họ đã cao tuổi nuôi hai em nhưng việc này dường như quá sức với họ. Hướng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu", tháng 11/2021, Hội LHPN xã Tân Lập nhận đỡ đầu hai em. Chị Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội cho biết: Nhận thấy nhà ở của 4 bà cháu đã xuống cấp nghiêm trọng, vận của Hội LHPN xã đã vận động xã hội hóa được trên 40 triệu đồng sửa lại ngôi nhà khang trang, chắc chắn hơn. Mỗi tháng Hội hỗ trợ các em 20kg gạo, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua sách vở, quần áo cho các em. Châu và Tuệ đều thông minh, lực học tốt, Hội đang nỗ lực kết nối, tìm kiếm các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để các em được học tiếp lên THPT và đại học. Cùng với Hội

Thắp lên niềm hy vọng

Mất mẹ, mất cha, trẻ em mồ côi không chỉ gặp khó về vật chất mà còn thiệt thòi, thiếu thốn về tinh thần. Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư đã phát động cán bộ, hội viên nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, dang rộng vòng tay yêu thương, xoa dịu nỗi đau, giúp các em vui bớt thiệt thòi, hướng đến tương lai tươi sáng.

LHPN xã thường xuyên tới thăm, trò chuyện, chia sẻ với các em để nắm bắt tình hình sức khỏe, học tập, tâm tư, nguyện vọng, từ đó định hướng, giáo dục kịp thời, tránh trường hợp các em bị bạn bè xấu, kẻ xấu dụ dỗ. Bà Vũ Thị Giới, cô chủ của hai em chia sẻ: Nỗi tràn trề, lo lắng nhất của tôi là những năm qua là khi tôi yếu đau, về già, ai sẽ lo cho miếng cơm, manh áo cho hai cháu. Giờ đây, tôi đã yên tâm phần nào bởi có hội phụ nữ, có chị em địa phương san sẻ, quan tâm, hỗ trợ, chăm lo cho cuộc sống của hai cháu. Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự chu mung, hỗ trợ, đùm bọc của các chị phụ nữ đối với hai cháu.

Huyện Vũ Thư hiện có hàng trăm trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều em mồ côi cả cha và mẹ, không có người thân hoặc người thân không đủ điều kiện chăm lo cho các em. Hướng ứng phát động

của Trung ương hội, Tỉnh hội, tháng 11/2021, Hội LHPN huyện Vũ Thư xây dựng, triển khai, phát động chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các cấp hội cơ sở tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách trẻ em mồ côi tại địa bàn và nắm bắt hoàn cảnh của từng cháu. Trên cơ sở đó, phát động tập thể hội, chi hội, cán bộ, hội viên đăng ký giúp đỡ, đỡ đầu các cháu bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, Huyện hội nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng mô hình "Mẹ đỡ đầu", nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, chăm sóc 39 trẻ em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở các mô hình này, cán bộ, hội viên phụ nữ phải quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tư vấn học tập, chia sẻ tâm lý,

giáo dục kỹ năng sống cho các cháu. Đặc biệt, tham gia mô hình, hội phụ nữ cơ sở chủ động, tích cực kết nối, huy động nguồn lực để hỗ trợ kinh phí, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng, góp phần hỗ trợ các cháu trong sinh hoạt và học tập.

"Đến nay, các cháu mồ côi được nhận đỡ đầu có cuộc sống ổn định hơn, được quan tâm cả về vật chất và tinh thần, giúp các cháu vui bớt thiệt thòi, vươn lên trong cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Với tinh thần "Mẹ đỡ đầu", mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ chúng tôi như người mẹ thứ hai của các cháu, cố gắng chăm lo, động viên, bù đắp thiệt thòi, định hướng tương lai cho các cháu. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình này nhằm giúp đỡ thêm nhiều trẻ em mồ côi" - bà Lê Thị Duyên cho biết thêm.

QUỲNH LƯU



Chị Bùi Thị Tươi, thôn Thái Hạc, xã Việt Thuận (Vũ Thư) đã đỡ đầu, nuôi dưỡng, chăm sóc em Đào Thị Liên 5 năm qua.